



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๙ น. ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้



นายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ในฐานะผู้ร้องเรียน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายและการบริหาร ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยสรุปว่า เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับการแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายและการบริหารตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก ที่ ๑๓๖/๒๕๖๓ แต่ยังไม่เคยได้รับคำสั่ง แต่งตั้งฉบับจริง อีกทั้งการที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้ประชุมเสนอชื่อผ่านระดับ คณะสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเกริก ไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแจ้งด้วยวาจาว่าจะมีสิทธิได้รับ

คำตอบแทนต่าง ๆ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจัดให้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างอาจารย์เป็นเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายและการบริหาร ได้ดำเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปตาม มาตรฐานหรือไม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการทำงานจริงหรือไม่อย่างไร และการที่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ทักท้วงการสอบ (สอบ QE) ของนักศึกษาปริญญาเอกแล้วในที่ประชุมคณะนิติศาสตร์ ทั้ง ๒ ครั้ง แต่ไม่ปรากฏ ข้อทักท้วงในรายงานการประชุมระดับคณะนิติศาสตร์ เป็นเพราะเหตุใด

นายวรยุทธ พูลสุข รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตามประเด็นข้อซักถามของนายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ โดยสรุปว่า กรณีการลงนามทำสัญญาจ้างนั้น ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่มีการทำสัญญา เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนาตกลงกันระหว่างอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง มีลักษณะเป็นสัญญา จ้างทำของ จึงอาจทำให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างกับ ผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้การจ้างอาจารย์ทุกรูปแบบต้องทำสัญญาจ้าง





ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ E-mail edu.parliament@gmail.com



โดยมีการระบุข้อตกลงให้ชัดเจน กรณีที่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทางสอบ (สอบ QE) ของนักศึกษาปริญญาเอกนั้นในการประชุมของคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการสอบ QE ใหม่ตามคำทักท้วงกรณีการดำเนินการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด สำหรับกรณีค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ค่าตอบแทนสำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรณีนำชื่อไปใช้ในหลักสูตรนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีปัญหาของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างโดยไม่มีการทำสัญญาจ้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงอาจเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงในการทำงานและค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเกริกและผู้ร้องเรียนนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปหารือร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหารื่องดังกล่าวต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้นคณะกรรมการ จะมีการประชุมในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๕๙ นาฬิกา